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ส าเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจรูญ  มาเรือง ประธานสภาฯ จรูญ  มาเรือง  

2 นางมณทนา บัวอยู่  รองประธานสภาฯ มณทนา  บัวอยู่  

3 นางสงเมือง ผุยหัวโทน ส.อบต. หมู่ที่  1 สงเมือง ผุยหัวโทน  
4 นายวิเชียร  ราศรี ส.อบต. หมู่ที่  1 วิเชียร  ราศร ี  
5 นายสมาน  วงษ์ทองดี ส.อบต. หมู่ที่  2 สมาน  วงษ์ทองดี  
6 นายธงไชย  ประจันทา ส.อบต. หมู่ที่  2 ธงไชย  ประจันทา  
7 นายสยาม  ศรีชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ที่  3 สยาม  ศรีชัยภูมิ  
8 นายประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณีต ส.อบต. หมู่ที่  3 ประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณีต  
9 นายสมศักดิ์  ชัยคณิช ส.อบต. หมู่ที่  4 สมศักดิ์  ชัยคณิช  

10 นายสมจิตร  ผุยคําผิ ส.อบต. หมู่ที่  4 สมจิตร  ผุยคําผิ  
11 นายวิบูรณ์ชัย  ใจอดทน ส.อบต. หมู่ที่  5 วิบูรณ์ชัย  ใจอดทน  
12 นายสิงห์ขร  สิงห์ลี ส.อบต. หมู่ที่  5 สิงห์ขร  สิงห์ลี  
13 นายสุทธิพงษ์  หารชัย ส.อบต. หมู่ที่  6 สุทธิพงษ์  หารชัย  
14 นายประยูร  ต่อสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 ประยูร  ต่อสกุล  
15 นายประมินทร์  จันทะกาว ส.อบต. หมู่ที่ 7 ประมินทร์  จันทะกาว  
16 นายทรงเศรษฐวสิฏฐ์ คําหลาย ส.อบต.หมู่ที่  7 ทรงเศรษฐวสิฏฐ์ คําหลาย  
17 นายประสาท  ศรีวิจารย์ ส.อบต. หมู่ที่  8 ประสาท  ศรีวิจารย์  
18 นางสมจิตร  จุ้มนารินทร์ ส.อบต. หมู่ที่  8 สมจิตร  จุ้มนารินทร์  
19 นายวิจิตร  โสภูเขียว ส.อบต. หมู่ที่  9 วิจิตร  โสภูเขียว  
20 นายประยูร  ปนามะเส ส.อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร  ปนามะเส  
21 นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ 10 - ลา 
22 นางหนูทิพย์  ทองม้วน ส.อบต. หมู่ที่  11 หนูทิพย์  ทองม้วน  
23 นายมานพ  นาคจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่  11 มานพ  นาคจันทร์  
24 นายกัน  อุทิตสาร ส.อบต. หมู่ที่  12 กัน  อุทิตสาร  
25 นายอุทิศ  บุตรเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่  13 อุทิศ  บุตรเพ็ง  
26 นายดํารงค์  จันทร์มา      ส.อบต. หมู่ที่ 13 ดํารงค์  จันทร์มา       
27 นายอัศฎาวุฒิ  พันธ์ุโนบัว ส.อบต. หมู่ที่  14 อัศฎาวุฒิ  พันธ์ุโนบัว  
28 นายภานุพงศ์  อิติปิ ส.อบต. หมู่ที่  14 ภานุพงศ์  อิติปิ  
29 นางสาวชลลดา  กุดแก้ว เลขานุการสภา ฯ ชลลดา  กุดแก้ว  

 
            /ผู้เข้าร่วม..........  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวอรุณี   ธงเฉลิม นายก อบต.เจาทอง อรุณี   ธงเฉลิม  
2 นายกวี  ป้อจัตุรัส รองนายก อบต. เจาทอง กวี  ป้อจัตุรัส  
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3 นายเมธี สวนไธสงค์ รองนายก อบต.เจาทอ  เมธี สวนไธสงค์  
4 นายศิวะ สุทธิพันธ์ุ เลขานุการนายก อบต.เจาทอง  ศิวะ สุทธิพันธ์ุ  
5 นายชัยนฤทธ์ิมณีวรรณ์ - ชัยนฤทธ์ิมณีวรรณ์  
6 นางสาวฐานมญ สุนทรห้าว  ผู้อํานวยการกองคลัง  ฐานมญ สุนทรห้าว  
7 นายรัฐพล ดีนอก นักวิเคราะห์ฯ ชํานาญการ รัฐพล ดีนอก  
8 นายมาณพ ผุยม่อง ผู้อํานวยการกองช่าง  มาณพ ผุยม่อง  
9 นายถนอม เพียนอก ผู้ช่วยนายช่างโยธา ถนอม เพียนอก  

10 นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คมสันต์ วงศ์วังจันทร์  
11 นายยุทธพิชัย ทองทรัพย์ พนักงานจ้างเหมา  ยุทธพิชัย ทองทรัพย์  
12 นายภัทรพงษ์ ปุราทะกา พนักงานจ้างเหมา  ภัทรพงษ์ ปุราทะกา  
13 นางพัฒน์นรี กุดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พัฒน์นรี กุดแก้ว  
14 นางสาวแมว แก้วส่องศึก  คนงานทั่วไป แมว แก้วส่องศึก  

 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  1 คน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           /สําเนาการประชุม..........  

สําเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเจาทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 
วันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเจาทอง 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระที่  1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ 10 ลากิจ 
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1.1 การประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันท่ี 1 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2562 ตามประกาศสภา อบต.เจาทองเมื่อวันท่ี 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

1.2 สมาชิกสภา อบต.เจาทอง ลากิจ 1 คน ได้แก่ 
นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ 10 

-ที่ประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1ประจ าปี 2562 
เมื่อวันท่ี 12 เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2562 

ประธานสภา อบต.เจาทองมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาในครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ครับ เมื่อ   
ไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 ขอสภาอบต.เจาทองรับทราบการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ก่อสร้างห้องแถวพาณิชย์และพัก
อาศัย 1 ชั้น (คสล.) จ านวน 9 ห้อง 

ประธานสภาอบต.เจาทอง  ขอเชิญนายชัยฤทธ์ิ มณีวรรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 189 ม.9 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ได้
เสนอรายละเอียดและเหตุผลประกอบการขอมติที่ประชุมสภาในครั้งนี้ 

นายชัยนฤทธิ์มณีวรรณ์ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ผมมีความประสงค์จะก่อสร้างห้องแถวพาณิชย์+พักอาศัย 1 ช้ัน (คสล) 
ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 495 ตารางเมตรและงบประมาณการก่อสร้างจํานวน 2,400,000.- บาท 
ครับ 

ประธานสภา อบต.เจาทอง มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือต้องการทราบอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะ
ขอมติที่ประชุมต่อไปนะครับ 

มติ-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 ขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประธานสภา อบต.เจาทอง ขอเชิญท่านนายก อบต. ฝ่ายบริหารช้ีแจงเหตุผลในการเสนอญัตติเรื่องนี้ต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่

ประชุมพิจารณาก่อนลงมติครับ 
 
/นายกอบต.......  

นายก อบต.เจาทอง เหตุผลที่ขอขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ออกไปเป็นวันที่ 2 กันยายน 2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อยอีกทั้งต้องรวบรวมเสนอปัญหาความต้องการของสมาชิกสภา/
ผู้นําหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้านและจะมีการประชุมนอกรอบก่อน เพื่อนําปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ันมา
จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต่อไปค่ะ 

ประธานสภา อบต.เจาทองท่านสมาชิกสภาทุกคนคงเข้าใจเหตุผลตามที่ท่านนายกฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงแล้วนะครับ หากไม่มี
สมาชิกท่านใดติดใจซักถามผมก็ขอมติที่ประชุมสภาต่อไปเลยนะครับ 

มติ-ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่ 5 ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมประจ าปี 2562 จ านวน 2,577,000.- บาท 
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นายก อบต.เจาทอง ก่อนอื่นดิฉันจะขออนุญาตท่านประธานสภาให้ผู้อํานวยการกองคลังช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินว่ามีกําหนดการขอให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสมตามระเบียบอย่างไรเพื่อให้เข้าใจการขอ
อนุมัติตามโครงการที่ต้องใช้เงินทุนสํารองสะสมจํานวน 2,577,000.- บาท นี้ค่ะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวฐานมญ สุนทรห้าว ได้ช้ีแจงการใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสมประจําปี 2561 ดังนี ้
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2561 
 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว 

ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสํารองเงินสะสม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของ

ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนสํารองสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจนําเงินทุน
สํารอง เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินให้ใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน” 
ซึ่งกองคลัง อบต.เจาทองได้ทําการตรวจสอบยอดเงินทุนสะสมขององค์กรแล้วมีรายการ ดังนี ้
- เงินทุนสํารองสะสมยอด 10,705,846.28 บาท 
อ้างถึงตามระเบียบฯ ข้างต้น มีวิธีคิดคํานวณยอดเงิน ร้อยละ 15 ที่อาจสามาถนําไปใช้ได้
ตามระเบียบฯ 

/1…… 

1.ยอดเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 54,091,078 บาท 
2.ยอดเงินทุนสํารองสะสม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) = 10,705,846.28 บาท 
3.การจ่ายเงินทุนสํารองสะสมเฉพาะส่วนที่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2562 
ดังนั้น ยอดเงินที่สามารถใช้ได้ตามระเบียบฯ จะไม่เกิน 2,592,204.58 บาท 

นายก อบต.เจาทอง ที่ผ่านมาดิฉันไม่ได้ขอใช้เงินสะสมมา 2 ปีแล้วเพราะเห็นว่า 1. เงินสะสมเราเหลือน้อยมากและไม่
เคยขอใช้เงินทุนสํารองสะสมของอบต.เราเลย ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นอํานาจของสภาที่จะให้
ความเห็นชอบ 2. อีกสาเหตุที่ขอจ่ายเงินทุนสํารองสะสมนี้เนื่องจากสภาพถนนหนทางภายใน
พื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้านชํารุดเสียหายมากหลายสายไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติทําให้
เกิดความยากลําบากต่อการสัญจรไป – มาของประชาชนและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง
บางเส้นชํารุดเป็นหลุมขนาดใหญ่จนเกิดอุบัติเหตุแก่ทรัพย์สินและร่างกายของประชาชนที่ได้ใช้
สัญจรทุกวัน ซึ่งดิฉันได้รับหนังสือร้องขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชํารุดน้ันหลายครั้งหลายหน
แล้วจึงสั่งให้ช่างออกสํารวจความเสียหายของถนนตามที่ได้รับการร้องเรียนให้หมดทุกสาย ทุกเส้น  
ทุกหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีมาหลายปีแล้วจึง
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มีความจําเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสมตามโครงการจํานวน 15 โครงการรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น2,577,000.- บาท ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          /รายการ..........  
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ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ของ ส.อบต. 
นายก อบต.เจาทอง ก่อนจะให้สมาชิกถามกระทู้ ดิฉันขออนุญาตท่านประธานเพื่อเรียนให้ท่านสมาชิกสภาทราบว่า 

อบต.เจาทองจะบริจาคโลหิตโดยกาชาดอําเภอจึงขอเชิญท่านสมาชิกสภา จํานวน 5 คน ร่วม
บริจาคโลหิตครั้งนี้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอําเภอภักดีชุมพลเพื่อเป็นการทํา
เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงและขอให้สมาชิกสภาร่วมเตะฟุตบอลในทีม อบต.เจาทองทั้ง 4 อบต. ขอให้ลงช่ือ
ด้วยนะคะและจะมีการปลูกต้นไม้ ต้นบานบุรีและต้นกัลปพฤกษ์ ที่สี่แยกเจาทอง – นาระยะ ซึ่ง
เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมในเดือนสิงหาคมทั้ง 3 กิจกรรม ก็จะมีหนังสือแจ้งไปให้
ทราบอีกครั้งค่ะ 

นางสงเมือง ผุยหัวโทน ส.อบต.หมู่ 1 รถแบ็คโฮซ่อมเสร็จหรือยังและไฟฟ้าไปซ่อมให้หรือยังคะ ที่เคยเสนอกระทู้ถามจาก
ครั้งที่แล้วตามที่ท่านรองนายกได้เคยลงไปดูปัญหาความเดือดร้อนนางหนูเลียบ หาญเวช เนื่องจาก
นายมะยม บุญเพชร ถมดินหน้าบ้านแต่ไม่มีท่อระบายน้ําเมื่อฝนตกลงมาน้ําจึงไหลเข้าบ้านนางหนู
เลียบ หาญเวช ปัญหาน้ียังไม่ได้แก้ไขให้ชาวบ้าน จึงขอความอนุเคราะห์ขอให้ไปลงท่อระบายน้ํา
ให้ด้วยค่ะ 

นายสยาม ศรีชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ 3  อยากถามว่านายกอบต.ได้ไปร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ท่านได้ทราบเรื่อง
ความเดือดร้อนของเกษตรกร เช่นเรื่องหนอนลงพืชไร่สวนของเกษตรกรทําให้ได้รับความเสียหาย 
ซึ่งมีการประชุมของ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านแล้วเอาช่ือของเกษตรกรไปแล้วไม่ว่าข้าวหรือข้าวโพด ก็ไม่
เห็นได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใดและเรื่องไฟฟ้าหน้าโรงเรียนและสี่แยกเจาทองก็ดับอีก ยังไม่
เห็นไปซ่อมเลยครับก็อยากให้ท่านนายกไปปรึกษาหารือเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรด้วยครับ 
เพราะผมเห็นอําเภออื่นเขาให้การช่วยเหลือแล้วนะครับ 

นายก อบต.เจาทอง ขอตอบท่านสยามก่อนเลยนะคะในแผน 3 ปี ดิฉันจะให้มีการลงโครงการธนาคารน้ําใต้ดินทั้ง
ระบบปิด –เปิด ไว้เพื่อจะดําเนินการในงบประมาณปี 2563 ส่วนเรื่องเกษตรกรที่ได้รับความ
เดือดร้อนน้ัน ทางผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน จะสํารวจความเสียหายแล้ว แจ้งไปทางอําเภอชาวบ้านจะไป
แจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะ ไม่ได้มาแจ้งที่ อบต. ตามที่ท่านสยามได้ถามมาค่ะ เขาจะส่งไปที่เกษตร
อําเภอเลยค่ะ ไม่ใช่เราจะอยู่เฉย ๆ ทั้ง ๆ ที่เห็นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะ ซึ่งทางอําเภอ
จะแต่งตั้งกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางพืชไร่ สวน ได้รับ
ความเสียหายต่าง ๆ ส่วนเรื่องไฟฟ้าดิฉันจะแจ้งให้ลูกน้องเข้าไปซ่อมให้นะคะเพราะไปซ่อม หมู่ 5 
แล้วทําไมข้ามไปหมู่ 3 ก็จะไปติดตามถามเรื่องนี้ให้ต่อไปค่ะ 

 
/นายสมจิตร........ 

นายสมจิตร ผุยค าผิ ส.อบต.หมู่ 4 ท่อประปาหมู่บ้านผมแตกชํารุด น้ําประปารั่วซึมออกมาทางเราขุดหาจุดแตกชํารุด
ก็หาไม่เจอ ทําให้ชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ําประปาหมู่บ้านเลยช่วงนี้นะครับ จะให้ทําโครงการเสนอขอรับ
ความช่วยเหลือมา อบต. ก็จะทํามาครับเพราะตอนน้ีเดือดร้อนมากเลยครับ 
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นายประยูร ต่อสกุล ส.อบต.หมู่ 6 ไฟฟ้าบ้านผมติด ๆ ดับ ๆ ช่วยไปแก้ไขให้ด้วย แต่มีประมาณ 8 จุดที่ดับสนิทก่อน
ครับถ้าช่างลงไปไม่เห็นผมก็ยังไม่ต้องซ่อม ขอให้แจ้งผมก่อนถ้าไม่เห็นผมท่านจะไม่ได้กินอาหาร
เลยนะครับ 

นายประยูร ปนามะเส ส.อบต.หมู่ 10 ทุกวันที่ 15 ของเดือนบ้านผมจะมีการพัฒนาหมู่บ้านใช้รถ 6 คัน ใส่น้ํามัน 120 
ลิตร (คันละ 20 ลิตร) จากทางเข้าวัดป่าสังข์ทอง โดยไม่ได้รอรถจาก อบต. เพราะ อบต.มีงาน
มาก ผมก็จะขอลอกคลองมะค่า ยาวประมาณ 500 เมตร โดยใช้รถแบ็คโฮของ อบต.ครับ ผมก็
จะขอความช่วยเหลือจากทาง อบต.เท่านี้ละครับ 

นางมณทนา บัวอยู่ ส.อบต.หมู่ 9 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นี้ จะมีการพัฒนาหมู่บ้านหมู่ 10 แต่เนื่องจากมีผู้รุก
ล้ําถนนสาธารณะของหมู่บ้าน หมู่ 9 ช่ือน้องมายอยากให้ท่านประยูรนัดมาคุยกับผู้ใหญ่บ้านในวัน
นั้นและ ดิฉันก็จะนัดคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 มาคุยกันวันน้ันด้วยเพื่อไม่ให้มีการรุกล้ําถนน
สาธารณะอีกค่ะ 

นายกัน อุทิตสาร ส.อบต.หมู่ 12 ไฟฟ้าบ้านผมดับ 8 จุด ดับสนิทครับ ไม่ใช่ดับ ๆ ติด ๆ นะครับ ขอให้ไปซ่อมด้วย
ไม่เห็นไปซ่อมให้ ซึ่งผมแจ้งมานานแล้วครับ ชาวบ้านก็ถามผมทุกครั้งผมก็ตอบว่าท่านนายกทราบ
แล้วไม่รู้ว่าทําไมจึงไม่ไปซ่อมให้ 

นายกอบต.ตอบกระทู้ของ ส.อบต. 
ตอบเรื่องรถแบ็คโฮ ตอนนี้รถซ่อมเรียบร้อยแล้วและไปลอกคลองมะค่า หมู่ 9 ต่อจากหมู่ 5 ค่ะ เสร็จจากนี้ก็จะเข้าหมู่ 

1 นะคะ นโยบายของดิฉันจะขุดลอกคลองให้เป็นธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิดโดยขุดเป็นสะดือน้ํา
ไว้เพราะตําบลเราเป็นตําบลนําร่องเรื่องธนาคารน้ําใต้ดิน เพื่อจะได้ขอรับงบประมาณมาทําให้บ้าน
อื่นต่อไป จากที่ไปดูแหล่งน้ําประปาภูเขาสามารถรองรับน้ําได้เป็นอย่างดี ส่วนสําหรับสระน้ําเพื่อ
การเกษตรที่ชาวบ้านร้องขอนั้น ดิฉันจะให้แบ็คโฮขุดเป็นสะดือน้ําไว้เป็นระบบธนาคารน้ําใต้ดิน
ระบบเปิดด้วยเช่นกันแล้วจะรายงานในกลุ่มไลน์ธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อของบประมาณต่อไปค่ะ 

ตอบเรื่องงบประมาณภัยแล้งดิฉันได้เสนอของบประมาณผ่านอําเภอไปจังหวัดแล้วนะคะ เขาให้สํารวจคลองที่ตื้นเขินแล้ว 
ทําหนังสือส่งไปของบภัยแล้งเพื่อจะได้มีงบมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ 

ตอบเรื่องท่อประปาหมู่บ้านลาดไทรงาม รั่ว แตก ทําให้ต้องปิดวาล์วน้ํา ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนน้ันแต่ก็ไม่ทราบ 
สาเหตุที่แน่นอนว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ดิฉันจะรับปัญหาน้ีไว้เพื่อพิจารณาในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป ก็ฝากท่านรองเมธีช่วยติดตามดูปัญหาน้ีด้วยว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะ 

       /ตอบการ........ 

ตอบการปรับเกลี่ยเงินงบประมาณ ของแต่ละหมู่ ซึ่งดิฉันจะนํามาลงในงบซ่อมแซมเป็นภาพรวมของทั้งตําบลก็คงไม่ได้หมู ่
ละสามแสนบาทหรอกนะคะ แต่ถ้าจะจัดข้อบัญญัติงบประมาณดิฉันก็จะโทรถาม/คุยกับท่านเป็น
รายบุคคลก่อนอยู่แล้วค่ะ จะจัดสรรงบให้เท่าเทียมเสมอกันไม่ได้คิดว่าบ้านเล็กได้งบน้อยบ้านใหญ่
ให้งบมากหรอกนะคะ 

ตอบเรื่องผู้รุกล้ าถนนสาธารณะของหมู่บ้านหมู่ 10 น้ัน ดิฉันเห็นด้วยที่ท่านรองมณทนาแจ้งต่อ ส.อบต.หมู่ 10 ให้ผู้นําทั้ง 
2หมู่บ้าน ช่วยกันดูแลถนนสาธารณะของหมู่บ้านอย่าให้มีการรุกล้ําเข้ามา ดิฉันเห็นว่าเมื่อก่อน
ถนนกว้าง 7 – 8 เมตรเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึง 5 เมตร ถ้าขอรถเกรดเดอร์เข้าไป ถ้าเห็นก็สามารถไถ
ทิ้งออกได้เลย แต่พอรถเข้าไปพืชผลทางการเกษตรของเขาที่ปลูกรุกล้ําก็โตพอดี พอจะไถออกเขา
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ก็จะเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยบ้าง ถ้าผู้นํารู้ว่ามีการรุกล้ําอย่างนี้และมีรถพอจะแก้ปัญหาได้ก็
ขอให้ดําเนินการช่วยกันดูแลนะคะ ก็ขอช่ืนชมท่านผู้นําทั้ง 2 หมู่บ้าน หมู่ 9 และหมู่ 10 ที่ให้
ความสําคัญในการดูแลถนนหนทางและรักษาที่เป็นสาธารณะของหมู่บ้านซึ่งทําให้ลูกหลานของ
พวกเราสืบไปค่ะ 

ประธานสภา อบต.เจาทอง  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามท่านนายกอีกแลว้ เราได้ดําเนินการประชุมมาจนหมด 
   ระเบียบวาระการประชุมแล้วดังนั้นผมขอปิดประชุมครับ  
 
ปิดประชุมเวลาประมาณ  14.00 น. 

(ลงช่ือ)   ชลลดา กุดแก้ว       ผู้จดบันทึกการประชุม 
     (นางสาวชลลดา กุดแก้ว)  
    เลขานุการสภา อบต. เจาทอง  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     1. นางสมจิตร จุ้มนารินทร ์
     2. นายสมจิตร  ผุยคําผิ 
     3.นายสยาม  ศรีชัยภูมิ 
     4.นายประมินทร์ จันทะกาว 
     5.นายวิบูรณ์ชัย ใจอดทน 

 
(ลงช่ือ)    จรูญ  มาเรือง    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

               ( นายจรูญ  มาเรือง )  
                       ประธานสภา  อบต.เจาทอง  
 

 


